



จุลสารส่งเสริมการวิจัยบริหารธุรกิจ

ฝ่ายวิจัย ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์

จุลสารรายเดือน ฉบับที่ 7 ปีที่ 1 เดือนธันวาคม 2556



ร่วมสร้างสรรค์สังคม ร่วมสร้างสมงานวิจัย

สารบัญ

1 หน้าปก

พระพุทธปัญญาภิวัฒน์ ธรรมฉัตรศรีนครินทร์วิโรฒ
ภาพถ่าย โดย นางสาวธันยาภัทร์ จิตรนพรัตน์

3 งานวิจัยสู่ชุมชน

การพัฒนาธุรกิจสุขภาพองค์กรรวมของไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพใน
กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โดย ดร.วรินทรา ศิริสุทธิกุล

4 คู่มือแบบฟอร์มเขียนบทความ

วารสารนักรบริหาร (Executive Journal)
โดย อาจารย์จิตอุษา ชันทอง

5 แนวคิดธุรกิจเพื่อสังคม

ศุนย์การเรียนรู้ทักษะการดำรงชีวิตแบบพอเพียง
โดย ดร.วรางคณา อติศรประเสริฐ

6 สาระนั้นารู้เรื่องการวิจัย

การเขียนบทความวิจัยและบทความทางวิชาการ
โดย ดร.กัลยกิตต์ กิรติอังกูร

7 การประชุมสัมมนาวิชาการที่น่าสนใจ

โดย ดร.พนิต กุลศิริ

8 ข้อเสนอแนะจากผู้อ่าน

การพัฒนาธุรกิจสุขภาพองค์รวมของไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

จากกระแสรักสุขภาพที่ผู้คนต่างหันมาใส่ใจกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น จากเดิมที่เน้นการ บำบัดรักษา เมื่อเกิดโรค (Cure) มาเป็นการใส่ใจดูแลสุขภาพก่อนเกิดโรค (Care) ทำให้เกิดความนิยมในการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ คือ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และมีแนวโน้มที่จะเติบโตมากขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคตเพราะถือเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่กำลังสร้างสรรค์

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ คือ การที่ชาวต่างชาติซึ่งมีทั้งผู้ป่วยต่างชาติที่เดินทางไปยังอีกประเทศเพื่อรับการบำบัดรักษาจากสถานประกอบการด้านสุขภาพ และนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศพร้อมกับใช้บริการด้านสุขภาพ อาทิ ตรวจสุขภาพ ทันตกรรม ศัลยกรรมความงาม รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวพร้อมกับการใช้บริการการแพทย์ทางเลือก อาทิ การนวดแผนไทย การนวดน้ำมัน วารีบำบัด เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ (Wellness) ดังนั้น การท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Tourism) จึงถือเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนื่องจากสุขภาพ (Well-being) คือ การมีสุขภาพดี มีความรู้สึกเป็นสุข ความสมดุล ความเป็นองค์รวมของ 4 มิติ คือ กาย จิต สังคม ปัญญาหรือจิตวิญญาณ ที่บูรณาการอยู่ในการพัฒนามนุษย์และสังคม เพื่อสร้าง “ความอยู่เย็นเป็นสุข”

จากผลการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ประกอบการและการสำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการธุรกิจสุขภาพ พบว่าแนวทาง “สุขภาพองค์รวมแบบไทย” สอดคล้องกับ แนวคิด “ไทยส์ปายะ ทั้ง 7” ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค หรือ สบาย 7 กล่าวคือ สุขภาพองค์รวมแบบไทย ที่สะท้อนถึงความเป็นไทยอย่างแท้จริง (Thainess) ซึ่งมาจากการผสมผสานวิถีการดูแลสุขภาพแบบไทยที่มีมาแต่อดีตที่แสดงถึงวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ (Cultural Identity) ของแต่ละท้องถิ่น และการใช้ชีวิตของชาวไทยที่เน้นความสบายในการใช้ชีวิตโดยเน้น 7 องค์ประกอบหลัก ประกอบด้วย (1) อากาศ คือ บรรยากาศของที่พัก/สถานที่ให้บริการ ที่สบายให้ความสงบผ่อนคลาย (2) โคลจร คือ ความปลอดภัยและความสะดวกของการเดินทาง ไม่ไกลจากแหล่งปัจจัยหลักในการดำรงชีวิต เช่น ใกล้ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยว (3) ผัสสะ คือ คำพูดที่นุ่มนวลสุภาพ/เรื่องพูดคุยที่ให้ความสุขสบายคลายกังวลแก่ผู้รับบริการ (4) บุคคล คือ ความสบายที่ได้รับจากการให้บริการของบุคลากร (5) โภชนะ คือ อาหารที่ส่งเสริมให้เกิดสุขภาพที่ดี (6) อุตุน คือ สภาพอากาศหรืออุณหภูมิที่พอเหมาะ ทำให้เกิดความสบาย และ (7) อิริยาบถ คือ การยืน เดิน นั่ง และ นอน ในท่วงท่าที่เหมาะสม ก่อให้เกิดความสบาย

การพัฒนาธุรกิจสุขภาพองค์รวมของไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น ต้องเริ่มจากการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันของผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพองค์รวมถึงแนวทางและวิสัยทัศน์ของประเทศไทย เพื่อการสร้างภาพอัตลักษณ์ของ “ธุรกิจสุขภาพองค์รวมของไทย” ที่มีจุดแข็งที่แตกต่าง (Point of Difference) ในภูมิภาคอาเซียน ในขณะที่เดียวกันจะต้องมีจุดแข็งที่เหมือนกัน (Point of Parity) ด้านองค์ประกอบของการให้บริการแบบองค์รวมที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดีโดยรวม (Holistic Wellness)

วารสารนักบริหาร (Executive Journal)

วารสารนักบริหาร (Executive Journal) เป็นวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) โดยเริ่มดำเนินการเผยแพร่บทความอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 ปัจจุบันมีกำหนดออกปีละ 4 ฉบับ คือ มกราคม-มีนาคม เมษายน-มิถุนายน กรกฎาคม-กันยายน และตุลาคม-ธันวาคม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่บทความวิชาการด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นๆ ในสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังต่อไปนี้ ภาษาศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และวารสารศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา และการจัดการการศึกษา

เกณฑ์การพิจารณาบทความ

บทความที่เสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์จะต้องเป็นบทความวิชาการ (Articles) ที่ยังไม่เคยได้รับการตีพิมพ์มาก่อน โดยรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่มีข้อความความรู้ สะท้อนมุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ได้จากประสบการณ์ การสังเคราะห์เอกสารหรืองานวิจัย มุ่งเน้นการนำเสนอแนวคิดทฤษฎีใหม่ ที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันจะนำไปสู่การวิจัยในหัวข้อวิชาการที่สำคัญต่างๆ และจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของวารสาร ดังนี้

1. ชื่อเรื่อง ควรกะทัดรัด ไม่ใช่คำย่อ หากเป็นบทความภาษาไทยต้องมีชื่อเรื่องภาษาอังกฤษด้วย
2. บทคัดย่อ และ Abstract เป็นการสรุปสาระสำคัญของเรื่อง กรณีเป็นบทความวิชาการภาษาไทย (ใช้อักษร Angsana New) ให้เขียนบทคัดย่อภาษาไทยแล้วตามด้วย Abstract ภาษาอังกฤษ และบทความวิชาการภาษาอังกฤษ (ใช้อักษร Times New Roman) Abstract ต้องแปลเป็นบทคัดย่อภาษาไทย ทั้งนี้ความยาวไม่ควรเกิน 10 บรรทัด
3. เนื้อหาให้จัดพิมพ์ 1 คอลัมน์ และมีความยาวประมาณ 6-8 หน้ากระดาษ A4
4. ชื่อผู้เขียน พิมพ์ตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษใต้ชื่อเรื่อง
5. การอ้างอิง เป็นแบบแทรกปนในเนื้อหา (In-text Citation) และบรรณานุกรมในตอนท้าย โดยใช้ระบบนาม-ปี (Author – date) ตามรูปแบบของ APA Style
6. หากมีรูปภาพประกอบ หรือตาราง ควรมีการอ้างอิงแหล่งที่มา เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ (หากมีการฟ้องร้อง จะเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว ทางวารสารจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น)
7. บทความจะผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องจำนวนอย่างน้อย 2 ท่าน จะเป็นผู้พิจารณาเนื้อหาสาระ ตรวจสอบความถูกต้อง และคุณภาพทางวิชาการ

ผู้ที่มีความประสงค์จะส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนักบริหาร สามารถส่งต้นฉบับผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://executivejournal.bu.ac.th/submitpaper_exjour/sendpaper.php (ประเภทไฟล์ doc, docx ขนาดไม่เกิน 10 Mb) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 02-350-3500 #1607, 1774, 1775 อาจารย์กุลบุรณม์ เกียรติบุตร หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ <http://executivejournal.bu.ac.th/>

แนวคิดธุรกิจเพื่อสังคม:

โดย ดร.วรางคณา อติสรประเสริฐ

ศูนย์การเรียนรู้ทักษะการดำรงชีวิตแบบพอเพียง

การเรียนรู้และการฝึกทักษะการดำรงชีวิตแบบพอเพียง เริ่มต้นเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตแบบบูรณาการ เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ให้มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษา ครอบครัว และชุมชน และเป็นการเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตที่มีจิตสำนึกที่ต่อสังคม ปัจจุบันสถานศึกษาต่างๆ ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนให้สังคมได้นำเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รับนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา 10 ประเภท ได้แก่ เด็กถูกบังคับขายแรงงาน เด็กเร่ร่อน เด็กที่อยู่ในบริการธุรกิจทางเพศ เด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ เด็กยากจนมากเป็นพิเศษ เด็กในชุมชนกลุ่มน้อย เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ และเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เข้าเรียนและพักอาศัยแบบอยู่ประจำ จัดการศึกษาแบบให้เปล่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ให้นักเรียนนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติงานอาชีพจากประสบการณ์จริง เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อมุ่งเน้นในการเสริมสร้างทักษะงานอาชีพ และเพื่อให้นักเรียนสามารถดำรงชีวิตแบบยั่งยืนหลังจากสำเร็จการศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จึงได้มีการจัดตั้งทำศูนย์การเรียนรู้งานอาชีพเพื่อให้ให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า และทดลองปฏิบัติจริง ทำให้นักเรียนรู้จักการวางแผนในการทำงาน ทำงานตามขั้นตอน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า นอกจากนี้นักเรียนยังเกิดความตระหนักในการใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และรู้จักการเก็บออม

ฐานการเรียนรู้งานอาชีพคหกรรม กลุ่มงานอาชีพขนมอบ - ขนมไทย ได้จัดตั้งธุรกิจ ว้าว..ขนม โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนที่อยู่ในหอพักพวงชมพู ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 33 คน เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ฝึกทักษะในการประกอบอาชีพในการผลิต และจำหน่ายขนมอบ - ขนมไทย โดยเรียนรู้วิธีบริหารจัดการธุรกิจให้เติบโตในเชิงธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีคุณครูสิริพร สดศรี หรือครูแอ๊ด เป็นผู้ดูแล ถ่ายทอดความรู้ ความชำนาญในงานคหกรรมให้แก่แก่นักเรียนกลุ่มนี้ ซึ่งปัจจุบันกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ ว้าว..ขนม คือหน่วยงานต่างๆ ในอำเภอนางรองที่ต้องการซื้อขนมไปจัดอาหารว่างในการประชุม อบรม สัมมนา อาทิจำหน่าย โรงแรม โรงพยาบาล และหน่วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่น นักเรียนกลุ่มนี้ยังมีโอกาสที่จะเรียนรู้การทำการตลาดสำหรับธุรกิจของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ และออกร้านแสดงสินค้า จัดสาธิตการทำขนมอบ - ขนมไทย

นอกจากประสบการณ์การเรียนรู้ในการประกอบอาชีพ นักเรียนจะต้องดำเนินงานจนเกิดรายได้ และมีการบริหารรายได้ในรูปแบบเงินปันผล 40% ใช้ทำกิจกรรมคืนสู่สังคม 40% และเป็นทุนสำรองในการซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ในการประกอบกิจการ 20% ซึ่งศูนย์การเรียนรู้นี้จะสร้างให้นักเรียนเกิดความชำนาญ และสามารถนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

สารนำรู้เรื่องการวิจัย:

โดย ดร.กัลยกิตติ์ กิรติอังกูร

การเขียนบทความวิจัยและบทความทางวิชาการ

หลังจากการทำวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว กระบวนการที่สำคัญต่อมาคือ การเผยแพร่ผลงานดังกล่าว ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งหน้าที่ที่สำคัญของนักวิชาการในการเผยแพร่ความรู้ ส่วนใหญ่มักเผยแพร่ในรูปแบบของการเขียนบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ ในการเขียนบทความนั้นหลายท่านอาจคิดว่าเป็นเรื่องง่าย เพียงแค่สรุปเนื้อหางานวิจัยหรือเสนอแนะความคิดเห็น แต่แท้ที่จริงแล้วการเขียนบทความให้มีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย นอกจากนี้มีนักวิชาการหรือนักวิจัยมือใหม่อีกจำนวนมากไม่น้อยที่ยังคงสับสนระหว่างการเขียนบทความวิจัยและบทความทางวิชาการ ในฉบับนี้ ผู้เขียนจะกล่าวถึงความแตกต่างระหว่างการเขียนบทความทั้งสองรูปแบบสำหรับเป็นแนวทางให้นักวิจัยสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต

นักวิชาการบางกลุ่มจัดให้บทความวิจัยและบทความทางวิชาการอยู่ในกลุ่มเดียวกัน แต่ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการข้าราชการมหาวิทยาลัย (ก.ม.) ให้คำจำกัดความของบทความทั้ง 2 ประเภทไว้ว่า

“บทความทางวิชาการ (academic article) หมายถึง เอกสารซึ่งเรียบเรียงจากผลงานทางวิชาการของตนเองหรือของผู้อื่นในลักษณะการวิเคราะห์ วิจัยหรือเป็นบทความที่เสนอแนวคิดใหม่ๆ จากพื้นฐานทางวิชาการนั้นๆ”

“บทความวิจัย (research article) หมายถึง ผลงานค้นคว้าอย่างมีระบบและมีความมุ่งหมายชัดเจน เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือหลักการบางอย่างที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือการนำวิชาการมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์”

บทความวิจัยจึงเป็นบทความที่ถูกเขียนขึ้นจากผลงานวิจัยของผู้เขียนเอง มีลักษณะเป็นเอกสารที่มีรูปแบบของการวิจัยตามหลักวิชาการ ในขณะที่บทความทางวิชาการเป็นการเรียบเรียง วิเคราะห์จากผลงานทางวิชาการทั้งตนเองหรือของผู้อื่น

การวางโครงเรื่องของบทความทางวิชาการ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ ส่วนนำเพื่อปูทางให้เห็นความสำคัญ การเชิญชวน หรือการกระตุ้นเพื่อนำผู้อ่านไปสู่ส่วนที่สอง คือ ส่วนเนื้อเรื่อง ซึ่งเป็นการกล่าวถึงประเด็นหลัก ประเด็นรองของบทความนั้นๆ และสุดท้ายคือ บทส่งท้ายหรือส่วนอ้างอิงเพื่อแสดงข้อมูลแหล่งที่มาของข้อมูลของผู้เขียนค้นคว้ามาและเปิดโอกาสให้ผู้อ่านที่สนใจสามารถไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

ส่วนโครงเรื่องของบทความวิจัยนั้น จะยึดตามหลักการเขียนงานวิจัย มีการตั้งสมมติฐานหรือมีการกำหนดปัญหาที่ชัดเจนสมเหตุสมผล ระบุวัตถุประสงค์ที่เด่นชัดแน่นอน มีการรวบรวมข้อมูล พิจารณาวิเคราะห์ตีความและสรุปผลการวิจัยที่สามารถให้คำตอบหรือบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้

อ้างอิงจาก สมบัติ ทีฆทรัพย์ “การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย” และ ประภาพรณ อุ่นอบ “การเขียนบทความวิจัยและบทความทางวิชาการ”

การประชุมสัมมนาวิชาการที่น่าสนใจ

โดย ดร.พนิต กุลศิริ

รายการประชุมที่น่าสนใจในครั้งนี้เป็นรายการประชุมที่ผู้สนใจสามารถค้นหาเพิ่มเติมได้จากแหล่งข้อมูล
ที่แสดงไว้

	ชื่องานประชุม	แหล่งข้อมูล	สถานที่ / วัน
1.	International Conference for Academic Disciplines (Vienna)	http://www.internationaljournal.org/vienna.html	Vienna, Austria 6-10th April 2014 Deadline for abstracts: 20th February 2014
2.	2014 4TH International Conference on Management and Service Science - ICMSS 2014	http://www.icmss.org/	Kuala Lumpur, Malaysia 10-11th May 2014 Deadline for abstracts: 20th January 2014
3.	2014 International Conference on Banking, Marketing and Economy (ICBME2014)	http://www.icbme.net/	Kuala Lumpur, Malaysia 10-11th May 2014 Deadline for abstracts: 20th January 2014
4.	The 2014 Clute Institute International Academic Conference in Munich, Germany	http://cluteinstitute.com/conferences/2014MUconf.html	Munich, Germany 8-12th June 2014 Deadline for abstracts: 7th May 2014
5.	BUSI MAN '14: Business Management and Economics Conference	http://www.busimanconference.org/	Istanbul, Turkey 9-11th June 2014 Deadline for abstracts: 7th March 2014
6.	2nd Global Conference on Business Management (GCBM 2014)	http://academy.edu.sg/gcbm/	Singapore 12-13th June 2014 Deadline for abstracts: 17th February 2014

บทบรรณาธิการ

หน้าปกฉบับนี้เป็นภาพหอพระของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จฯ เป็นองค์ประธานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่องค์พระของหอพระมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในเดือนมกราคม 2532 และในปี 2537 สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงประทานนามพระพุทธรูปว่า “พระพุทธรูปัญญาภวิวัฒน์ ธรรมฉัตรศรีนครินทรวิโรฒ” (คัดลอกจาก facebook ของสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) สารระเนื้อหาในจุลสารนี้ขอเสนองานวิจัยที่น่าสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ใช้แนวคิดแบบไทยเป็นแนวทางในการศึกษา นอกจากนี้ขอเสนอเรื่องราวของธุรกิจเพื่อสังคมตามแนวการดำรงชีวิตอย่างพอเพียงและเนื้อหาเรื่องการเขียนบทความวิจัยและบทความทางวิชาการ ซึ่งจะเป็ประโยชน์แก่ผู้อ่านเช่นเคย



คณะผู้จัดทำ

บรรณาธิการ

พนิต กุลศิริ

กองบรรณาธิการ

ภัทรพร	จิตสร้างบุญ
ปิยดา	สมบัติวัฒนา
สิฏฐากร	ชูทรัพย์
วรินทรา	ศิริสุทธิกุล
มनु	สินะวงศ์
จิโรจน์	บุรณศิริ
วรางคณา	อดิศรประเสริฐ
กัลยกิตต์	กิริติอังกูร
จิตอุษา	ชั้นทอง
กมลทิพย์	ประสิทธิ์ธีรพันธุ์
ฉันทยาภัทร์	จิตรนพรัตน์
สาวิตรี	แก้วสุวรรณ

ข้อเสนอแนะจากผู้อ่าน

(ส่งได้ที่ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หรือ ทาง e-mail rpmb.swu@gmail.com)

เนื้อหาทั้งหมดที่ตีพิมพ์ในจุลสารฉบับนี้เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น